

UBND TỈNH LẠNG SƠN  
**SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110/STTTT-TTBCXB

*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 01 năm 2019*

V/v Tuyên truyền hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 10/1/2019 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019; Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/1/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

**1. Tuyên truyền hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ**

Tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đó thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa", lòng tri ân tôn kính, biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ; từng bước đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nội dung các văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo đến các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và mọi người dân, nhất là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Thông tin kịp thời về các đợt phát phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hướng dẫn người dân cách ghi phiếu. Động viên các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình, tích cực tham gia cung cấp thông tin phục vụ cho tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng tin, bài... phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

**2. Tuyên truyền phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng**

Bám sát nội dung Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/1/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền, phổ biến luật pháp, cơ chế, chính sách, các thông tin liên quan tới việc ngăn chặn, xử lý

mã độc và bảo vệ thông tin người dùng trên không gian mạng. Qua đó giúp các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình để tránh bị lợi dụng. Thường xuyên cung cấp thông tin cảnh báo, khuyến cáo để người dùng cảnh giác với các loại mã độc, thông tin lừa đảo, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng. Phương thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến cần sáng tạo, đơn giản, dễ hiểu và thu hút người đọc để công tác này đạt hiệu quả cao, rộng khắp tới toàn xã hội.

Cảnh báo, khuyến cáo người dùng các dấu hiệu lộ, lọt thông tin hoặc cách phát hiện đối tượng giả mạo dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp để lừa đảo; hướng dẫn người dùng cách xử lý và thông báo vi phạm khi phát hiện website giả mạo dịch vụ để lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân trái phép.

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên không gian mạng. Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố trong công tác phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng. Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả các hoạt động thanh tra, xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin, phát tán mã độc, thu thập, lưu trữ, sử dụng trái phép, làm lộ, lọt thông tin cá nhân của người dùng.

**3. Tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 10/1/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.**

**4. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố:** Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh các xã tuyên truyền các nội dung nêu trên.

*(Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU và Chi thị số 04/CT-BTTTT được gửi kèm trên eOffice và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Mục Văn bản chỉ đạo điều hành).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- TTCNTT&TT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Yến**